

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย
และจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดนครปฐมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว คือ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยไม่ได้จัดเรียงลำดับที่ผู้ผ่านการ
ประเมินฯ ดังรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนิติกร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑๐๐๖	นางสาวพรไพริน คำสวัสดิ์	
๐๐๑๐๑๐	นางสาวกรรณิภา วาณิชสุวรรณ	
๐๐๑๐๑๑	นางสาวเนตรดาว สระแก้ว	
๐๐๑๐๑๖	นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร	

๒. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๒๐๐๑	นางสาวอาทิตยา คำรีน	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในสมรรถนะเกี่ยวกับด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงที
วาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม

/เนื่องจากโรค...

เนื่องจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อควบคุม และลดการระบาดของโรคจากบุคคลภายนอกที่มาโรงพยาบาลนครปฐม จึงขอให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามประกาศ จังหวัดนครปฐม และประกาศโรงพยาบาลนครปฐม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และหากผู้ใด ไม่มารายงานตัวภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
(พงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำเนาถูกต้อง



(นางอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ